

หมวด	4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนที่	14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการที่	1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ระดับการแสดงผล	เขตสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด	65. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
คำนิยาม	<p><b>เขตสุขภาพ (Regional Health)</b> หมายถึง ระบบการบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณสุขได้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารองค์กร ในรูปแบบคณะกรรมการ พื้นฐาน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานในเขตสุขภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและกระทรวงสาธารณสุข 2) คณะกรรมการเขตสุขภาพ มีหน้าที่ในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ</p> <p>ขอบเขตการดำเนินงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>เขตสุขภาพ</b> หมายถึง เขตสุขภาพที่ 1-12 ที่มีการแบ่งเขตการจัดการบริการ ตามกรอบการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ที่แบ่งการจัดเขตสุขภาพเพื่อการบริหารทรัพยากร และประชากร</li> <li><b>กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน</b> ขึ้นอยู่กับเขตสุขภาพจะกำหนดเป็นสถานพยาบาลระดับใด เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อกำหนดเป็นสถานพยาบาลระดับใด กลุ่มเป้าหมายจะหมายถึงสถานพยาบาลระดับนั้น</li> <li><b>นวัตกรรมจัดการบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management)</b> หมายถึง นวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพใหม่ แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น</li> <li><b>นวัตกรรม (Innovative)</b> หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแตกต่างจากเดิม ซึ่งอาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน (ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)</li> <li><b>แผนงาน/โครงการ (Program/Project)</b> หมายถึง การวางแผนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่ดำเนินงาน งบประมาณหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์</li> <li><b>ออกแบบระบบ (System Designs)</b> หมายถึง การออกแบบกระบวนการวิธีการแนวทาง ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การออกแบบระบบเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยนอก เป็นต้น</li> <li><b>กลไก (mechanism)</b> หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน เช่น มี MCH Board เพื่อขับเคลื่อนงานแม่และเด็ก เป็นต้น</li> </ol>

	<p>8. ระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผล (Regulate Monitoring and Evaluation) หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ในการ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่าง การดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของบุคคล หนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งให้กับอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ด้วยความเต็มใจ ซึ่งอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนในสถานที่พบเจอกันหรือผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิด การต่อยอดความรู้ หรือเกิดการเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางต่อไป</p>
--	--

**เกณฑ์เป้าหมาย :**

ปีงบประมาณ 61	ปีงบประมาณ 62	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65
-	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการบริการสุขภาพ
ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย	สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เขตสุขภาพรายงานผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน
แหล่งข้อมูล	เขตสุขภาพ ที่ 1-12
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนเขตสุขภาพที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน

**เกณฑ์การประเมิน :**

**ปี 2563 :**

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
1. มีแผนแม่บทพัฒนาการ บริการสุขภาพ 5 ปี (5 Years Master Plan of Service Plan) 2. มีกรอบการบริหารจัดการ เชิงบูรณาการ 3. มีแผนการบริหารจัดการของ เขตสุขภาพ 4. มีระบบติดตามกำกับ	1. มีแนวทางสนับสนุน หรือพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการของ เขตสุขภาพ อย่างน้อย เขตละ 1 เรื่อง	1. มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ 2. มีกลไกการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	1. มีกลไกการบริหาร จัดการของเขตสุขภาพ จังหวัด และหน่วย บริการ 2. มีการบูรณาการและ ขยายความร่วมมือกับ ภาคส่วนอื่น 3. การรายงานการ ประเมินผลการบริหาร จัดการ

**ปี 2564 :**

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
1. นำเสนอแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและการจัดบริการ สุขภาพในเขตสุขภาพ	1. การนำแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและการจัดบริการ สุขภาพในเขตสุขภาพไป ปฏิบัติ ในพื้นที่จริง	1. รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน	1. สรุปผลการ ดำเนินงาน 2. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้

2. นำเสนอระบบและกลไก ขับเคลื่อนการพัฒนา นวัตกรรมการบริหารและ การจัดบริการสุขภาพในเขต สุขภาพ	2. มีการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล		
3. นำเสนอระบบกำกับติดตาม และประเมินผล			

ปี 2565 :

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
1. มีแผนงาน/โครงการ ขยายผลนวัตกรรม การบริหารและการ จัดบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพ 2. มีระบบและกลไก ขับเคลื่อนการพัฒนา นวัตกรรมการบริหาร และการจัดบริการ สุขภาพในเขตสุขภาพ 3. มีระบบกำกับติดตาม และประเมินผล	1. มีการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ พัฒนา นวัตกรรมการบริหารและ การจัดบริการสุขภาพใน เขตสุขภาพไปปฏิบัติ ใน พื้นที่จริง ระยะที่ 1 2. มีการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล ระยะที่ 1 3. จำนวนจังหวัดในเขต สุขภาพ มีการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและการจัดบริการ สุขภาพร้อยละ 25	1. มีการกำกับติดตามการ ดำเนินงานระยะที่ 2 2. มีรายงาน ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 3. จำนวนจังหวัดในเขต สุขภาพ มีการ ดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและการ จัดบริการสุขภาพ ร้อยละ 50	1. สรุปผลการดำเนินงาน 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. จำนวนจังหวัดในเขต สุขภาพ มีการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและการจัดบริการ สุขภาพ มากกว่าร้อยละ 75 หรือมีการสรุปผลการ ดำเนินงานเป็นรูปเล่มที่ สามารถเผยแพร่ได้

วิธีการประเมินผล :	1. เขตสุขภาพรายงานผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายไตรมาส 2. เขตสุขภาพมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน 3. เกณฑ์การประเมินตามเอกสารแนบท้าย
--------------------	--

เอกสารสนับสนุน :	-
------------------	---

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	Baseline	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.			
	data		2561	2562	2563	2564
					ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางกนกนาค หงสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901958 โทรสาร : 02-5901482	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ : 086-3996966 E-mail : kanoknach@gmail.com
	2. นางสาวนิภาพร แข่งดี โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25901676 โทรสาร :- กองตรวจราชการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ : 085-3867341 E-mail : K.nipaporn.0301@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901826 <b>กองตรวจราชการ</b> 1. นางกนกนาค หงสกุล                              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901958                      โทรศัพท์มือถือ : 086-3996966 โทรสาร : 02-5901482                                      E-mail : kanoknach@gmail.com 2. นางสาวนิภาพร เช่งดี                                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25901676                      โทรศัพท์มือถือ : 085-3867341 โทรสาร :-    E-mail : K.nipaporn.0301@gmail.com
การแสดงผลใน HealthKPI (โปรตระบบ)	<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานส่วนกลาง <b>กองตรวจราชการ</b> 1. นางกนกนาค หงสกุล                              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901958                      โทรศัพท์มือถือ : 086-3996966 โทรสาร : 02-5901482                                      E-mail : kanoknach@gmail.com 2. นางสาวนิภาพร เช่งดี                                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25901676                      โทรศัพท์มือถือ : 085-3867341 โทรสาร :-    E-mail : K.nipaporn.0301@gmail.com

Small Success นวัตกรรมจัดการบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 1-12 (เขตเสนาอมา)

เขต	Innovative Healthcare Management	ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน	ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน	ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน
1	Smart home base Healthcare ยกตัวอย่าง	มีแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและ การจัดบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพ	จำนวนจังหวัดในเขต สุขภาพ มีการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและ การจัดบริการสุขภาพ ร้อยละ 25	จำนวนจังหวัดในเขต สุขภาพ มีการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและ การจัดบริการสุขภาพ ร้อยละ 50	จำนวนจังหวัดในเขต สุขภาพ มีการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรม การบริหารและ การจัดบริการสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 75 หรือมี การสรุปผลการดำเนินงาน เป็นรูปเล่มที่สามารถ เผยแพร่ได้
2	นวัตกรรมระบบตรวจสุขภาพ				
3	โครงการลดภาระงาน Back Office ใน รพ.สต. (Initiative Management Model : IMM)				
4	Ayutthaya Self-care Monitoring, Using IoT & Data Science				
5	หมอประจักษ์สามคน กับ เทคโนโลยี และ การ re-design NCD clinic				
6	New Care Design by R6				
7	R7 Referral Platform				
8	“รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กรณีศึกษา โรคเบาหวานจังหวัดบึงกาฬ” เขตสุขภาพที่ 8 (Buengkan NCD Innovative Healthcare Model)				
9	1. NCD cluster 2. The R9 miracle school : HRD คุณภาพ				
10	2 คู่หู 3 สหาย 4 พี่น้อง				
11	New Normal in healthcare services				
12	Seamless Refer				